



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๙๔ : เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

### กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ติดลำดับ ๑ ใน ๒๐ เมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

จากรายงานของ UBS Global Wealth Management ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและวิจัยในเรื่องราคาสินค้า รายได้ประชากร และค่าครองชีพในเมืองสำคัญจำนวน ๗๗ แห่ง ทั่วโลก ระบุว่ากรุงเทลอาวีฟของประเทศไทยอิสราเอลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นลำดับที่ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆ ของโลก โดยกรุงเทลอาวีฟจะอยู่ในลำดับที่ ๑๙ (ถ้าไม่รวมเรื่องค่าเช่า) ลำดับที่ ๓๒ (ในด้านระดับของรายได้ประชากร) และลำดับที่ ๒๘ (ในด้าน purchasing power) นอกจากนี้ รายงานดังกล่าว ระบุเพิ่มเติมว่าโดยเฉลี่ยของบุคคลทั่วไปที่อยู่อาศัยในกรุงเทลอาวีฟจะต้องทำงานมากเป็น ๒ เท่ากว่าบุคคลทั่วไปในกรุงนิวยอร์ก เพื่อที่จะมีกำลังซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone X



ทั้งนี้ Chief Investment Officer ของ UBS (Mr. Mark Haefele) ระบุว่าอำนาจในการซื้อของและจับจ่ายใช้สอยของบุคคลทั่วไป และการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการมีผลในแง่บวกเพียงอย่างเดียวกับการตัดสินใจในการลงทุนใดๆ ของนักลงทุนเช่นกัน และจากผลการศึกษา Purchasing Power Index ให้ข้อมูลว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ ของกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ มีความสุขในความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในภาพรวม โดยกรุง Manama เมืองหลวงของประเทศบาห์เรนและฮ่องกงถูกจัดอยู่ในลำดับ ๑ ใน ๑๐ ในส่วนของกรุงนิวยอร์กและกรุงลอนดอน ได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๐ และ ๒๓ ตามลำดับ นอกจากนี้ Chief Economist and Chief Investment Officer ของ UBS (Mr. Daniel Kalt) ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมารุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วยกรุงเจนีวาของประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา Purchasing Power Index บ่งชี้ชัดเจนว่าในปัจจุบันแนวโน้มเมืองใหญ่ๆ ในกลุ่มประเทศยุโรปมีค่าครองชีพสูงเป็นรองจากภูมิภาคอื่นของโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper ๒๘/๐๕/๒๐๑๘

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๙๔ : เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

### ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ

ในปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศอิสราเอลได้กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชากรในประเทศโดยปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และปรับลดระดับค่าครองชีพ เช่น สินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มสำหรับทารกและเด็ก สินค้ารองเท้าและเสื้อผ้า สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมระดับค่าครองชีพในกรุงเทลอาวีฟยังคงมีระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับเมืองสำคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้อาจแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด